

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับลูกค้า และผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด)

บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม บันทึก ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพิจารณาจัดทำแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ผ่านการติดต่อประสานงานกับบริษัท หรือเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา ของทางบริษัท โดยบริษัทได้จัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อการติดต่อประสานงาน และการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใด ๆ ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยง และระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

โดยเมื่อท่านได้ติดต่อประสานงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดยบริษัทได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อาทิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่
- สำเนาบัตรประชาชน โดยบริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่เป็นและได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น
- เลขที่บัญชีธนาคาร

3. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บนี้ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการประมวลผล (1) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา (การปฏิบัติตามสัญญา) (2) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

<ul style="list-style-type: none"> • เข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญาหรือกิจกรรมทางธุรกิจตามที่คู่ค้า/ผู้ติดต่อร้องขอ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลในการติดต่อธุรกิจกับบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท เช่น การเบิกค่าใช้จ่าย การเก็บภาพงานสัมมนา เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการตามที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาตามเวลาที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้นบริษัทจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประทุพถุติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่านทั้งหมดออกจากฐานข้อมูล และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท หรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่อำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

- 7.1 **สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล :** ในกรณีที่บริษัทมีการประมวลผลโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือนอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้เคยให้ไว้ บริษัทจะแจ้ง และ/หรือ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- 7.2 **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
- 7.3 **สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง :** เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปรับปรุงให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- 7.4 **สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล :** ในกรณีที่ระบบของบริษัท รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.5 **สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) หหมดความจำเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 7.6 **สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ (ก) เมื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (ข) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบ/ทำลายตามข้อ 7.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ง) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.7 **สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
- 7.8 **สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม :** เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความ

ยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

อนึ่ง บริษัทอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อ การก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัท ทีม เอ็กส์เชลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: คุณปิยะ แสงทับทิม / คุณธนวิทย์ สุทธิรัตนกุล

ที่อยู่: เลขที่ 540 อาคาร เมอร์คิวีทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์: 02-252-5500

อีเมล: piyas@teamactuary.com / thanawits@teamactuary.com

เว็บไซต์: www.teamactuary.com

Facebook: www.facebook.com/teamactuary

หมายเหตุ:

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่แก้ไขล่าสุด 1 พฤษภาคม 2565